

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรศึกษาด้าน ปีการศึกษา 2565

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

รหัสหลักสูตร 3570 ภาคในเวลาราชการ

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดทาง email ที่ได้แจ้งไว้ในระบบรับสมัครก่อนวันสอบ

เลขที่ นั่งสอบ	ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ผลการพิจารณา*		หมายเหตุ/ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม **,***
			มีสิทธิ์ สอบ	ไม่มีสิทธิ์ สอบ	
	1	นายยุทธพันธ์ พงษ์ไพโร	✓		<ul style="list-style-type: none"> สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแล้ว (ทางไปรษณีย์) ใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแล้ว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.ตรี (ทางไปรษณีย์) โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย์) หนังสือขออนุญาตให้ศึกษาต่อเต็มเวลา (ทางไปรษณีย์ และ email)
	2	นางสาวจิตาภา อมรวงูร	✓		<ul style="list-style-type: none"> ใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแล้ว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาปริญญาบัตร ป.ตรี (ทางไปรษณีย์) ข้อมูลอ้างอิงการเทียบระบบของผลการเรียน ระดับปริญญาโท (ทางไปรษณีย์ และ email) ผลงานวิจัยภายหลังการสำเร็จการศึกษา (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เพื่อใช้สมัครในสาขาวิชาที่ท่านสมัคร (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือรับรองคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ท่านสมัคร จาก อ.ที่ปรึกษา 1 ฉบับ (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือขออนุญาตให้ศึกษาต่อเต็มเวลา (ทางไปรษณีย์ และ email) <p>ตลอดจนเอกสารการสมัครอื่นๆ ที่ได้ส่งมาในระบบออนไลน์แล้ว รวมทั้งเอกสารฉบับจริงที่ได้ลงนามรับรองเอกสารแล้วมายื่นเพิ่มเติมทั้งทาง email และไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p>
	3	นางสาวฐิติพร แต่งพลกรัง	✓		<ul style="list-style-type: none"> สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแล้ว (ทางไปรษณีย์) ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ทางไปรษณีย์) ใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแล้ว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.ตรี และ ป.โท (ทางไปรษณีย์) โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จาก อ.ที่ปรึกษา 2 ฉบับ

เลขที่ นั่งสอบ	ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ผลการพิจารณา*		หมายเหตุ/ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม **,***
			มีสิทธิ์ สอบ	ไม่มีสิทธิ์ สอบ	
					<ul style="list-style-type: none"> หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้ปรับปริญญาบัณฑิต จากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัด ทั้งนี้ กรณี ประสบการณ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ส่งผลงานวิชาการมาเพื่อทดแทน <p>ตลอดจนเอกสารการสมัครอื่นๆ ที่ได้ส่งมาในระบบออนไลน์แล้ว รวมทั้งเอกสารฉบับจริง ที่ได้ลงนามรับรองเอกสารแล้วมายื่นเพิ่มเติมทั้งทาง email และไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p>
	4	นายขวัญฤกษ์ นุชนารถ	✓		<ul style="list-style-type: none"> สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแล้ว (ทางไปรษณีย์) ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ทางไปรษณีย์) ใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแล้ว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.ตรี (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาปริญญาบัตร ป.โท (ทางไปรษณีย์) และสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.โท (ทางไปรษณีย์ และ email) โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานฉบับจริง (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จากผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับและ อ.ที่ปรึกษา 2 ฉบับ (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือขออนุญาตให้ศึกษาต่อเติมเวลา (ทางไปรษณีย์ และ email) <p>ตลอดจนเอกสารการสมัครอื่นๆ ที่ได้ส่งมาในระบบออนไลน์แล้ว รวมทั้งเอกสารฉบับจริง ที่ได้ลงนามรับรองเอกสารแล้วมายื่นเพิ่มเติมทั้งทาง email และไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p>
	5	นายวรัชญ์ น่วมอยู่	✓		<ul style="list-style-type: none"> ใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแล้ว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย์ และ email) สำเนาปริญญาบัตร ป.ตรี และ ป.โท (ทางไปรษณีย์) โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย์) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานฉบับจริง (ทางไปรษณีย์ และ email) หนังสือขออนุญาตให้ศึกษาต่อเติมเวลา (ทางไปรษณีย์ และ email)

หมายเหตุ

* หลักสูตรจะเปิดสอน เมื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สาขาวิชากำหนด

** ผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ให้ยื่นเอกสารต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ก่อนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันตามกำหนด ขอให้ยื่นจดหมายชี้แจงเหตุผล ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เนื่องด้วยขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประกาศปิดที่ทำการ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ และขอความกรุณาส่งเป็น pdf ไฟล์มายัง Kornkanok.L@chula.ac.th ก่อนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา

*** ผ่อนผันการมีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ตามประกาศคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 และการผ่อนผันการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ตามการประชุมครั้งที่ 1/2565 ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ผลการพิจารณาของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จำนวนผู้สมัคร 5 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 5 คน

จำนวนผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ - คน

ลงนาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตริวิทย์บุญ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ลงนาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภัสรา ชินวรรณ)

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565